
 

 
 

 
 

      
 

         
 

 วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมาธิการได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ โดยเป็นการประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ๑. การดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
     - พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเชิญ 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน อธิบดีกรมชลประทาน เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อให้ข้อมูล 
ที่เกี่ยวกับการถ่ายโอนอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการขุดลอกหน้าฝายบริเวณพื้นที่บ้านนาหาด 
ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และปัญหาการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำและฝายที่กรมชลประทานถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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 ๒. การประชุมปรึกษาหารือกับภาคประชาชนและส่วนราชการในประเด็น: “การขับเคลื่อนเครือข่ายสมัชชาต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน” 
  วัตถุประสงค์  
  ๒.๑ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป ลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่ อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม  
ทั้งด้านความสำเร็จ และความท้าทาย 
  ๒.๒ เพ่ือเตรียมการขับเคลื่อนเครือข่ายสมัชชาต้นไม้เพื่อแผ่นดิน 
   

                                                                    
                        นายวรชาติ ลิลา                                                                     นายแพทย์อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร  มูลนิธิค้ำคูณ                                  นางแรม เขตนิมิตร ปราชญ์ชาวบ้านด้านการปลูกต้นไม้  
                       ประธานธนาคารต้นไม้ ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี                                                                                           อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ       
                       นายชนภทัร วงษ์วิทยา รองนายก อบต. หนองยาง 

 

                                                        
                                                                        นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร                               ดร.เฉลิมชัย สมมุ่ง ประธานวิสาหกิจชุมชนไม้กฤษณา (ไม้หอม) ประเทศไทย   

             ภาคประชาชนและชุมชน 
             ๑. สนับสนุนให้มีสมัชชาต้นไม้ เพราะสร้างรายได้ให้ประชาชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สามรถใช้หลักทรัพย์และมรดกตกทอด 
รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามแนวทางของศาสตร์พระราชา  ไมเ่สียดุลการค้า มีรายได้จากการส่งออกไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ เป็นต้น 
 ๒.เนื่องจากมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยืนต้นและการไม้เศรษฐกิจจำนวนมาก ทำให้ประชาชนสับสน
และไม่ได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว จึงต้องการให้มีการตั้งองค์กรหรือสำนักงานไม้เศรษฐกิจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานเดียวทีท่ำหน้าที่ให้บริการ
ประชาชนแบบ 0ne Stop Service 
 ๓. ต้องการให้กรมป่าไม้สนับสนุน เรือนเพาะชำชุมชน ระดับตำบล 
 ๔. ต้องการให้ ธกส. ส่งเสริมธนาคารต้นไม้ และให้มีการจัดทำเป็นกฎหมายว่าด้วยธนาคารต้นไม้ 
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                                                                   ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านป่าไม้                                                  นางพลินี เสริมสินสิริ มูลนิธิสานพลังเพื่อแผ่นดิน    

 ภาควิชาการ 
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ภาครัฐ 

         
                  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้  กรมป่าไม้                 ออป.                                   กรมส่งเสริมการเกษตร              สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ                        สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้                                                                          

                                                                                                                                                                        (องค์การมหาชน) 
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